

Số: 13/BC-BDT

Đak Pơ, ngày 17 tháng 12 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình hoạt động của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân huyện năm 2021 (Báo cáo trình tại Kỳ họp thứ Tư - HĐND huyện khóa IV)

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân (HĐND) năm 2015. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và Chương trình hoạt động năm 2021 của Ban Dân tộc HĐND huyện;

Ban Dân tộc HĐND huyện Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 của Ban cụ thể như sau:

I. Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác của Ban năm 2021:

1. Về công tác tham gia chuẩn bị nội dung kỳ họp HĐND huyện:

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo Ban Dân tộc HĐND huyện đã cùng với Thường trực HĐND huyện, chuẩn bị nội dung, chương trình tại các kỳ họp HĐND huyện khóa III, quyết định một số vấn đề quan trọng của địa phương theo thẩm quyền; tổng kết hoạt động của HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đảm bảo đúng quy định. Đồng thời chuẩn bị các nội dung, điều kiện tổ chức thành công ba Kỳ họp, đó là Kỳ họp thứ Nhất, thứ Hai và Kỳ họp thứ Ba (Chuyên đề). Hiện nay đang chuẩn bị tổ chức Kỳ họp thứ IV- HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phối hợp với các Ban của HĐND huyện thẩm tra Báo cáo và các nội dung khác do UBND huyện trình tại Kỳ họp thứ Mười sáu, HĐND huyện khóa III và các Kỳ họp thứ Nhất, thứ Hai và Kỳ họp thứ Ba (Chuyên đề) và chuẩn bị các nội dung cho kỳ họp thứ Tư - HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo đúng thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật.

2. Hoạt động giám sát, khảo sát:

Thực hiện Chương trình số 08/Ctr-HĐND ngày 26/01/2021 của HĐND huyện về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2021; Ban Dân tộc HĐND huyện đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-BDT ngày 12/3/2021 về việc thành lập Đoàn giám sát "Công tác rà soát, bình xét hộ nghèo, cận nghèo năm 2020 trên địa bàn huyện Đak Pơ". Ban hành Quyết định số 06/QĐ-BDT ngày 29/10/2021 về việc thành lập Đoàn giám sát công tác điều tra hộ nghèo, cận nghèo năm 2021 theo chuẩn nghèo quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ trên địa bàn huyện Đak Pơ.

Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HDNĐ huyện đã giám sát Công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2020, giám sát Công tác điều tra hộ nghèo, cận

nghèo năm 2021 theo chuẩn nghèo quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ trên địa bàn 8 xã, thị trấn và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện. Trong đó, Quý II năm 2021 đoàn giám sát công tác rà soát, bình xét hộ nghèo năm 2020 trực tiếp tại 05 xã: Yang Bắc, Ya Hội, An Thành, Tân An và Cư An; 03 xã, thị trấn còn lại giám sát gián tiếp qua báo cáo. Quý IV năm 2021, đoàn giám sát trực tiếp 03 đơn vị là xã Yang Bắc, xã Ya Hội và phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, 06 xã, thị trấn còn lại giám sát gián tiếp qua báo cáo.

Kết quả giám sát, Ban đã nêu lên một số vướng mắc, bất cập, tồn tại, hạn chế và đề xuất, kiến nghị các cơ quan, đơn vị liên quan khắc phục, nhằm triển khai thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao trong thời gian tới (có báo cáo riêng).

Lãnh đạo của Ban Dân tộc HĐND huyện đã tham gia cùng đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện. Tham gia đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND huyện về việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Ban Pháp chế HĐND huyện trong năm 2019, 2020. Tham gia cùng đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ Hai, HĐND huyện khóa IV.

3. Thực hiện công tác phối hợp:

Ban Dân tộc HĐND huyện thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với các Ban khác của HĐND huyện, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, các đơn vị để trao đổi, nắm bắt thông tin về chế độ, chính sách liên quan đến lĩnh vực dân tộc.

Chủ động phối hợp với Thường trực HĐND các xã, thị trấn, các Tổ đại biểu HĐND huyện, qua đó nắm bắt thông tin, tạo điều kiện thuận lợi để Ban Dân tộc HĐND huyện hiểu sâu hơn các chính sách dân tộc, thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng, nhiệm vụ cấp trên giao; kịp thời phản ánh những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực dân tộc mà nhân dân quan tâm đến các cơ quan, đơn vị biết, giải quyết kiến nghị theo quy định.

4. Việc triển khai các hoạt động khác:

- Lãnh đạo của Ban Dân tộc HĐND huyện tham gia tiếp công dân định kỳ theo sự phân công của Thường trực HĐND huyện.

- Các thành viên của Ban Dân tộc HĐND huyện thực hiện tiếp xúc cử tri theo Kế hoạch đã ban hành nhằm nắm bắt các ý kiến, kiến nghị của cử tri, giải thích cho cử tri những nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng thời tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri chuyển đến các cơ quan chức năng để giải quyết theo thẩm quyền.

- Tham dự đầy đủ các phiên họp giao ban thường kỳ của Thường trực HĐND huyện với lãnh đạo các Ban của HĐND, Văn phòng HĐND và UBND huyện, cũng như các cuộc họp khác do Thường trực HĐND huyện tổ chức hoặc phân công.

- Tham gia góp ý Quy chế hoạt động của HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Quy chế phối hợp trong công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp HĐND huyện Đak Pơ khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

II. Đánh giá chung:

1. Ưu điểm: